

THÀNH PHỐ

Sẵn sàng trước mùa mưa bão

Để chủ động ứng phó với các tình huống bão, lũ có thể xảy ra, thành phố Thái Bình đã tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN), thành phố luôn xác định phòng là chính, chống phải tích cực ngay từ giờ đầu, ngày đầu. Tuy nhiên, năm 2017, thành phố vẫn phải hứng chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 10 - 12/10 làm ngập úng trên 2.000ha lúa mùa, thiệt hại gần 400ha cây rau màu, 400m² lồng bè nuôi cá trên sông. Để chủ động phòng, chống lụt, bão năm 2018, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN thành phố đã chỉ đạo các địa phương nêu cao tinh thần chủ động; tổ chức rà soát lại số lượng phương tiện hiện có nhằm bảo đảm kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ"; kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN thành phố, các phòng, ban, các xã, phường để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành; tổ



Đợt mưa, lũ giữa tháng 10/2017 đã gây thiệt hại lớn về rau màu cho nông dân.

chức diễn tập ứng cứu tai nạn, sự cố và TKCN tại các địa bàn trọng điểm xảy ra thiên tai; lập kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng cho các đơn vị chuyên trách, các địa phương để thực hiện

nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công đồng về ứng phó với thiên tai, nhất là các hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Một trong những giải pháp được thành phố đề cao là giữ vững thông tin liên lạc. UBND thành phố yêu cầu Đài TTTH thành phố, các xã, phường chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, kỹ thuật để chủ động tiếp, phát liên tục các

bản tin về bão, lũ và các văn bản chỉ đạo của thành phố và cấp trên, không để xảy ra sự cố làm gián đoạn thông tin. Các xã, phường thành lập đội xung kích phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, canh giữ đê điều gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đê, vận hành đóng mở cống kịp thời; tuyên truyền, vận động các hộ dân ở những vị trí có nguy cơ sạt lở chủ động di dời. Các ngành tùy theo chức năng đều được giao nhiệm vụ cụ thể giúp thành phố chủ động trong công tác PCTT, TKCN và tuyên truyền kịp thời đến các tầng lớp nhân dân để chủ động ứng phó với lụt, bão. Phòng Kinh tế được giao nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các ngành triển khai phương án PCTT, TKCN; hướng dẫn HTX và nông dân thu hoạch lúa xuân; dự trữ cây, con giống khắc phục hậu quả sau lũ; phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ các công trình thủy lợi, hệ thống đê, kè.

Theo ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay trong tháng 5, Công ty sẽ triển khai cắt tỉa cành cây, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, nhất là các khu vực thường xuyên xảy

ra ngập úng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chuẩn bị phương tiện, nhân lực sau khi bão đổ bộ để ra quân thu dọn cành cây, dựng lại cây gãy, đổ bảo đảm giao thông thông suốt và thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Thành phố xác định nhiệm vụ quan trọng nhất sau khi bão đổ bộ là ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, trong và sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN thành phố phân công các thành viên khẩn trương xuống địa bàn đã được phân công, phối hợp và chỉ đạo các địa phương ứng phó với mưa bão, ứng ngập, thiên tai theo phương án đã được xây dựng như khắc phục hệ thống điện lưới, giải tỏa cây đổ trên các tuyến đường, tuyên phổ, vệ sinh môi trường; điện, nước cũng cần được nhanh chóng cấp lại; không chế dịch bệnh phát sinh và triển khai giúp đỡ những khu vực, những gia đình bị thiệt hại nặng, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ neo đơn, khó khăn; nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất.

MINH NGUYỆT

► Dự báo GDP Việt Nam năm 2018 đạt 6,83%



(vtv.vn) Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam đã đưa ra dự báo tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam năm 2018 là 6,83%, cao hơn mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra.

Điều kiện thuận lợi đầu tiên được báo cáo kinh tế thường niên nhắc đến là nền tảng GDP ấn tượng của năm 2017 cũng như những dấu hiệu tăng trưởng tốt ngay trong thời điểm đầu năm 2018. Điểm đáng chú ý là khu vực sản xuất ngày càng thể hiện vai trò đóng góp tăng trưởng. Lạm phát được duy trì ở mức tương đối thấp nhờ chính sách điều tiết cung tiền thận trọng của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, trong năm 2018, chỉ số lạm phát có thể thay đổi theo chiều hướng tăng lên. Năm 2018, báo cáo đưa ra các kịch bản tăng trưởng cao và tăng trưởng thấp. Kịch bản lạc quan đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,83%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây là kịch bản được đánh giá là có nhiều khả năng xảy ra nhất.

Kịch bản thấp được xây dựng với các điều kiện thận trọng hơn của kinh tế thế giới và nội địa với dự báo mức tăng trưởng 6,49%, bằng xấp xỉ mục tiêu Quốc hội đề ra. Một chỉ báo quan trọng khác được đưa ra là lạm phát sẽ không còn thấp như năm trước khi trong kịch bản lạc quan lạm phát được dự báo ở mức 4,21%. Trong kịch bản thấp, do hoạt động kinh tế chậm hơn dự kiến nên lạm phát chỉ ở mức 3,86%.

► Phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

(nhandan.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Theo đó, từ nay tới năm 2020, chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 8 - 10 mô hình làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia OCOP. Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần, bao gồm: ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến công, khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép khác của trung ương và địa phương.



THU TRANG

HỒNG PHONG

Tầm được mùa, được giá

Áp dụng phương pháp nuôi tầm trong phòng lạnh, vụ tầm này, nỗi lo "ăn cơm đúng" của một số hộ nông dân xã Hồng Phong (Vũ Thư) vơi đi khá nhiều, thu nhập lại cao hơn phương pháp nuôi truyền thống.

Gia đình ông Trần Văn Thông, thôn Thái Phú Thọ là một trong những hộ đầu tiên trong xã áp dụng phương pháp nuôi tầm trong phòng lạnh. Ông cho biết: Năm 2017 gia đình tôi áp dụng phương pháp nuôi tầm trong phòng lạnh. So với phương pháp truyền thống thì phương pháp này năng suất tăng lên gấp đôi. Với gần 2 mẫu trồng đầu và một ngày thu được 5 tạ lá đầu, mỗi tháng gia đình nuôi 100 vòng tầm con, tập trung từ tuổi 1 đến tuổi 3. Năm 2017, gia đình nuôi được hơn 2.500 vòng tầm con từ áp dụng phương pháp nuôi trong phòng lạnh. Sau khi trừ mọi chi phí gia đình thu lãi gần 200 triệu đồng.

Không riêng gia đình ông Thông mà hàng trăm hộ dân ở Hồng Phong đều

áp dụng phương pháp nuôi tầm trong phòng lạnh. Gia đình chị Trần Thị Bích, thôn Thái Phú Thọ có kinh nghiệm nuôi tầm hơn 10 năm nay. Trước đây, gia đình chị chủ yếu nuôi tầm thịt theo phương pháp truyền thống, cho thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng. 2 năm trở lại đây gia đình chị mạnh dạn đầu tư 30 triệu đồng để mua sắm thiết bị nuôi tầm trong phòng lạnh. Trước đây, vào mùa nắng nóng, chị Bích phải làm việc vất vả, dùng đủ mọi biện pháp để chống nóng cho tầm. Từ ngày có điều hòa, chị Bích không còn phải phải phòng lo tầm chết, tầm hồng bởi nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của tầm. Chị Bích cho biết: Nuôi tầm cần sự khéo léo và tỉ mỉ bởi tuổi đời tầm rất ngắn (từ 10 - 12

ngày), chúng hô hấp bằng da nên rất nhạy cảm, chỉ cần một sự sai sót nhỏ cũng có thể khiến tầm chết. Từ ngày có điều hòa gia đình tôi yên tâm hơn, tỷ lệ tầm sống tăng lên gấp đôi so với phương pháp truyền thống, thu nhập của gia đình khá hơn rất nhiều. Ngoài nuôi tầm con tập trung, gia đình chị Bích còn nhận thu mua và xuất bán kén cho bà con. Thời điểm hiện tại, trung bình mỗi tháng gia đình chị có thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trước đây.

Manh nha xuất hiện từ năm 2016, đến năm 2017 toàn xã Hồng Phong có trên 100 hộ áp dụng phương pháp nuôi tầm trong phòng lạnh. Qua một thời gian áp dụng, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ nuôi tầm với nhau, nhận thấy



Nuôi tầm trong phòng lạnh cho năng suất cao hơn phương pháp nuôi tầm truyền thống.

hiệu quả kinh tế do phương pháp này mang lại, đến nay toàn xã đã có gần 200 hộ mạnh dạn đầu tư mua điều hòa để nuôi tầm. Nhiệt độ thích hợp nhất để cho sản lượng kén cao dao động từ 26 - 28 độ C, độ ẩm từ 75 - 80%. Hiện tại, với giá bán 100.000 đồng/kg kén, người nuôi tầm ở Hồng Phong có nguồn thu đáng kể. Theo tính toán, nuôi tầm theo phương pháp mới giá trị mỗi sào đầu gấp 4 - 5 lần cấy lúa và cao hơn nhiều so với các loại cây trồng

khác. Thu nhập từ nghề trồng đầu nuôi tầm của nông dân trong xã đạt trên 33 tỷ đồng/năm, chiếm trên 60% tỷ trọng kinh tế nông nghiệp của địa phương. Ông Lưu Thế Lực, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: Các hộ nuôi tầm trong xã đang trong thời kỳ "ăn nên, làm ra". Từ khi áp dụng phương pháp nuôi tầm trong phòng lạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tuy nhiên, nuôi tầm của

xã vẫn còn gặp một số khó khăn. Nhiều hộ chưa có kinh nghiệm, chưa mạnh dạn đầu tư nuôi tầm trong phòng lạnh nên năng suất thấp, thu nhập chưa ổn định. Thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền, vận động bà con, xã sẽ tổ chức nhiều đợt chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như tổ chức cho nhân dân đi tham quan các mô hình nuôi tầm trong phòng lạnh, từ đó nhân rộng mô hình này trong toàn xã.

THU TRANG

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường 217 giai đoạn 2

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, đơn vị thi công đường 217 (ĐT.396B) giai đoạn 2 đang tập trung nhân lực, trang thiết bị, đón sức thi công các hạng mục công trình nhằm bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh, thuận lợi trong công tác phòng, chống lụt, bão.

Có mặt trận công trường thi công đường 217

giai đoạn 2 những ngày đầu tháng 5, theo ghi nhận của chúng tôi, gần 100 cán bộ, công nhân đang thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc, trang thiết bị, bố trí 6 mũi thi công liên tục, không kể thứ bảy, chủ nhật. Sau hơn 1 năm triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn về mặt bằng nhưng với nỗ lực của các đơn vị, đến nay nhà thầu đã tổ chức thi công xử lý nền đường, đắp lớp cát K95, lớp cát K98

được 6,9km, đang tiếp tục thi công nền đường những đoạn còn lại, thi công hệ thống rãnh thoát nước dọc, hệ thống cống thoát nước ngang đường, đồng thời tổ chức thi công cầu Bình Cách nối liền hai xã Đông Cường - Đông Kinh (Đông Hưng).

Ông Hoàng Xuân Cường, Trưởng ban điều hành dự án đường 217 giai đoạn 2, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - công ty TNHH một thành viên cho biết: Việc

đầu tư tuyến đường 217 giai đoạn 2 là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh để phát triển kinh tế - xã hội... Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được nhà thầu đặc biệt quan tâm. Tại các điểm đang thi công giao cắt với đường giao thông đều có biển cảnh báo, hệ thống cọc tiêu sơn phản quang để người đi đường có thể nhận biết, phòng tránh. Hiện nay, nhà thầu đang gặp phải một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng của địa phương còn chậm, nhất là đoạn qua địa phận xã Đông Kinh và xã Đông Tân (Đông Hưng). Nhà thầu mong muốn Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Đông Hưng sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu được thi công. Khi đã có mặt bằng, nhà thầu cam

kết sẽ phát huy hết năng lực và kinh nghiệm, khắc phục mọi khó khăn, tập trung nhân lực, thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, thực hiện nghiêm túc các quy trình, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của đồ án thiết kế. Phần đầu đưa công trình vào khai thác, sử dụng bảo đảm chất lượng, vượt kế hoạch đã đề ra.

Được biết, dự án nâng cấp đường 217 được đầu tư xây dựng làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ cầu Hiệp đến quốc lộ 10 với tổng chiều dài 12,6km, đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, khởi công xây dựng từ tháng 1/2013, hoàn thành năm 2016. Giai đoạn 2 của dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 10 tại ngã ba Đợi (Quỳnh Phụ), điểm cuối giao với quốc lộ 39 tại ngã ba Đông Tân (Đông Hưng) có chiều dài 9,3km, được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng,

vận tốc thiết kế 80km/giờ... Thời gian thi công gói thầu giai đoạn 2 là 24 tháng. Tổng mức đầu tư của dự án 486,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 304,7 tỷ đồng, chi phí bồi thường

giải phóng mặt bằng 83,7 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - công ty TNHH một thành viên. Khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử

dụng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nơi tuyến đường đi qua nói riêng, của toàn tỉnh nói chung.

PHẠM HƯNG



Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công đường 217 giai đoạn 2.